



การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน dental service plan สำหรับผู้ต้องขัง ในพื้นที่ 12 จังหวัดนำร่อง

สำนักทันตสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุขได้จัดประชุมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักทันตสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่จากสสจ. รพ. พื้นที่ 12 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และนครพนม ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และผู้แทนจากทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมีการชี้แจง ดังนี้



1. ครุภัณฑ์ทันตกรรมพระราชทาน และการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจำ โดยผู้แทนจากกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



เตรียมมอบให้กับพื้นที่ที่มีความพร้อมในเรือนจำ 24 แห่ง โดยกำหนดวันพระราชทานเป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ เรือนจำกลางคลองเปรม โดยเรือนจำทุกแห่งจะรับพร้อมกัน การเตรียมสถานที่

สำหรับunit ทันตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยมีการแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขในการติดตั้งและประเมินสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดเพื่อเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย ประกอบด้วย กรมอนามัย กองบริหารการสาธารณสุข กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน หน่วยงานราชทัณฑ์

2. การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) โดยผู้แทนจากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมกับราชทัณฑ์จัดทำกรอบหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ประกอบด้วย 6 หมวดวิชา วิชาสุขภาพช่องปากและการดูแล (อยู่ในหมวดวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) วัตถุประสงค์เพื่อให้ อสรจ. มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติบอกต่อองค์ความรู้ด้านทันตสุขภาพ โดยแบ่งเป็นทฤษฎี 40 นาที ปฏิบัติ 30 นาที ได้แก่ 1. สุขภาพช่องปากต่อสุขภาพร่างกาย 2. พฤติกรรมที่มีผลเสียต่อทันตสุขภาพ 3. โรคฟันผุ 4. โรคปริทันต์ เหงือกอักเสบ 5. ข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปาก

3. แผนงานโครงการ ปิงบประมาณ 2563 โดย ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงศ์ ผู้แทนจากสำนักทันตสาธารณสุข



แผนงานโครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการพระราชดำริ “ราชทัณฑ์ ปันสุขทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมหลัก ของโครงการ ได้แก่ 1.พัฒนารูปแบบและนวัตกรรม ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังและบริบทของเรือนจำ 2.เสริมสร้างศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.) และครูฝึก อสรจ. ในการดูแลสุขภาพช่องปาก 3.พัฒนาชุดองค์ความรู้และแนวทางการจัดบริการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง สำหรับทันตบุคลากรในพื้นที่ 4. ติดตามประเมินผล

4. แผนการจัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำนำร่อง 24 แห่ง

พื้นที่ส่วนใหญ่มีแผนการติดตั้งหรือปรับปรุงห้องทันตกรรมสถานพยาบาลเรือนจำ งานอบรม อสรจ. ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2563 การจัดบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลเรือนจำ และมีแผนโครงการ ระยะที่2

5. ระบบรายงานข้อมูลการจัดบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลเรือนจำ

อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบข้อมูลในเรือนจำให้สามารถส่งออกเป็นระบบ 43 แฟ้ม มีการลงโปรแกรม JHCIS และ HosXP เป็นบางเรือนจำ และยังไม่สามารถบันทึกโปรแกรมในระบบได้จึงขอให้ทุกจังหวัดบันทึกข้อมูลผ่านแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ต้องขัง

